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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 234–12/๒๕66 
วันพฤหัสบดี ที่  21  ธันวาคม  ๒๕66  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมชลาทัศน์  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รักษาราชการแทน  

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
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22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

23 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

24 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 อาจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
32 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  6 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  8 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  9 นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10 นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
11 นายทักษิณ  จีนสุกแสง ช่างเทคนิค 
 
ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2 รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน   ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 
    เทคโนโลยี 
 3 นางนุจรี  โปฏกรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2 อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3 รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  8 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
11 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี รักษาราชการแทน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี 
18 อาจารย์สถาพร ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
19 นางอุษา  ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง 
20 อาจารย์ดุสิตพร  ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
21 นางเมธาพร หิรัญวงศ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา เอกอุดมพงษ ์ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
23 อาจารย์ศยมน  พุทธมงคล อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
24 อาจารย์ภูมินทร์ อินทร์แป้น อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
25 อาจารย์ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
26 อาจารย์น้ำฝน  จันทร์นวล อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
27 อาจารย์จุฑามาศ  พรหมมา อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
28 อาจารย์กฤตชญา เทพสุริวงค์ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
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29 อาจารย์นาถนลิน สีเขียว อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
30 อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
31 อาจารย์ทัศนภา  ว่องสนั่นศิลป์ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  การประมง 
32 อาจารย์สินีนาฎ  อารีกิจ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร  เกลี้ยงจันทร์ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  หะยียะห์ยา อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
35 อาจารย์ทิยานันท์  สวนกูล อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
36 อาจารย์ธัญวลัย  จิรันดร อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
37 อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
38 นางสาวปิยะนุช นาพอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
39 นางนัดดาพร ชัยพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
40 นางอารยา  แสงสีจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
41 นางสาวเรณู มากนคร บุคลากร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
42 นายสิทธิชัย  ไชยวิเศษ นักศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 234 – 12/๒๕๖6  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

1.1.1  มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษา และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ  
   ประธานได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า 

สืบเนื่องจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ดังนี้ 

   การแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2  WorldSkills AbuDhabi  2023  ณ กรุงอาบูดาบี  สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 

   ได้แก่ นายสิทธิชัย  ไชยวิเศษ  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงาน ทักษะ
เทคโนโลยีงานเชื่อม 

   การเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน 8th International Invention 
Innovation Competition in Canada, iCAN 2023  รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่  26  สิงหาคม 2566     

   1. รางวัล GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษ ผลงานนวัตกรรมเรื่อง สูตรและกรรมวิธีในการผลิตครีม
สูตรเย็นจากสารสกัดลูกประคบสมนุไพร (Herbel ball extract cream for relieve of muscle pain) 

        โดย   1. อาจารย์สินีนาฎ  อารีกิจ 
               2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร  เกลี้ยงจันทร์ 
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           3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  หะยียะห์ยา 
           4. อาจารย์ทิยานันท์  สวนกูล 
   2. รางวัล GOLD MEDAL และรางวัลพิเศษ ผลงานนวัตกรรมเรื่อง กระบวนการสกัดสารเบต้ากลูแคน 

(b-glucan) ใน เห็ ด แค รงและการป ระยุ ก ต์ ใช้ งาน  (The extraction of beta glucan from Schizophyllum 
commune) 

        โดย   1. อาจารย์ธัญวลัย จิรันดร 
               2. อาจารย์อุไรวรรณ เพ็ชรกูล 
   3. รางวัล SILVER MEDAL และรางวัลพิเศษ ผลงานนวัตกรรมเรื่อง อิฐบล็อกประสานผสมฝุ่นหินผุและ

กรรมวิธีการผลิต (Low Carbon Bricks) 
        โดย   1. อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล 
               2. อาจารย์ขวัญชีวา หยงสตาร์ 
               3. อาจารย์ทวิช กล้าแท้ 
               4. อาจารย์สุพร ฤทธิภักดี 
     
   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบ

เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดง
ความยินดี 

 
 1.1.2  การดำเนินการสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล 

   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สืบเนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
ศรีวิชัย ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน  8th International 
Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2023  รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2566  
โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 ผลงาน โดยผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลมา มีการจัดนิทรรศการอยู่บริเวณหน้าห้อง
ประชุมชลาทัศน์ เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ชมผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล อย่างเช่น ครีมสูตรเย็นจาก
สารสกัดลูกประคบสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์นวดผิวท่ีเหมาะกับผู้ที่เล่นกีฬาเป็นอย่างยิ่ง ส่วนครีมที่ทำมาจากการสกัดสาร
เบต้ากลูแคน ช่วยในการซ่อมแซมผิวหนัง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ควรจะทำเป็นครีมกันแดดด้วย น่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้  ซึ่งครีมกันแดด ณ ปัจจุบันเป็นที่นิยมเพราะสามารถป้องกันรังสียูวีได้ ฉะนั้นเรื่อง
เหล่านี้เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องรีบดำเนินการที่จะจัดจำหน่าย อาจจะจำหน่ายเอง หรือจำหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ก็ได้ หรือถ้ามหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับบริษัทที่มีเทคนิคในทางการตลาด ก็จะช่วยทำให้สามารถ
ที่จะจำหน่ายได้มากขึ้น สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้ เพราะผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมา ถ้าไม่มีตลาดก็เปล่า
ประโยชน์ ฉะนั้นต้องดูเรื่องตลาดเป็นหลัก และหากจะให้ดี ต้องถูกใจผู้บริโภคด้วย ส่วนเรื่องอิฐบล็อกประสานผสมฝุ่น
หินผุ ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจ ควรลองศึกษาตลาดควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ อีกเรื่องที่น่าสนใจเช่นกัน คือ เรื่องพริกไทยตรัง
พันธุ์ปะเหลียน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้มอบเป็นของขวัญให้นายแพททริค ซอจีลูส บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 
2564 โดยนายแพททริค  ซอจีลูส อยู่ที่ประเทศเบลเยียม ซึ่งทางยุโรปก็นิยมรับประทานพริกไทยกันเป็นอย่างมาก แต่
ส่วนใหญ่จะเป็นพริกไทยกำปอต ของกัมพูชา ฉะนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับสินค้า หากมีช่องทางที่จะติดต่อเพ่ือส่ง
พริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียนไปจำหน่ายทางประเทศเบลเยียม หรือทางฝั่งยุโรปได้ จะเป็นเรื่องที่ดีมาก อีกประการก็คือ
เรื่องผ้าย้อมคราม ซึ่งวันนี้ที่ประชุมฯ ได้รับผ้าย้อมคราม เป็นของขวัญปีใหม่ จากอาจารย์นวัทตกร  อุมาศิลป์ อาจารย์
หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันสุภาพบุรุษ ไม่ค่อยนิยมผูกเนคไท 
แต่นิยมใช้ Handkerchief  ที่ผลิตมาจากผ้าคราม ก็กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ อาจจะหาวิธีการจำหน่าย แต่
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ต้องดูเรื่องการตลาดให้ดี ในส่วนที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล ถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของ
มหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างไรก็ดี ในบางเรื่องมหาวิทยาลัยฯ ต้องเร่งดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่างเช่น 
ผลงานผ้าย้อมคราม ทีต่้องรีบดำเนินการจดลิขสิทธิ์ หากล่าช้าอาจจะเสียเปรียบได้ หากมีผู้อ่ืนไปจดเสียก่อน   

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ   

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนธันวาคม  2566  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  -  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดี และนางดาวดล สวัสดิลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมนักศึกษามุสลิม ร่วมส่งมอบอาคารเรียนให้กับผู้นำศาสนาโต๊ะอิหม่าม คณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัดสตูล มัสยิดญามิอฺริยาฏิศศอลีฮีน ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อย ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน ในระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนายฟาดิล ดอสา 
ประธานชมรมฯ และคณะ ได้ร่วมช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียน แม้สภาพอาการเป็นช่วงที่มีพายุฝนตกอย่างหนัก แต่
นักศึกษาก็มุ่งมั่นในการสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ สร้างความภาคภูมิใจและประทับใจให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก 

  -  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566  อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปล่อยร้อยได้ล้าน) ปล่อยพ่อ
พันธุ์ แม่พันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว จัดโดยกลุ่มฟ้ืนฟู - อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์
น้ำชายฝั่งในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อาศัยอยู่
ใกล้แหล่งน้ำ ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มฟ้ืนฟู - อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก เพ่ือการท่องเที่ยว หมู่ที่ 7 ตำบลท้องเนียน 
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  -  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา รองศาสตราจารย์ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมราชรัตน์ ชั้น 2 คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น
ประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 
เพ่ือร่วมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมด้านงานวิจัย และรายงานผลการดำเนินโครงการ ภายใต้ความร่วมมือ
เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงกิจกรรมการลงพ้ืนที่เยี่ยมชมหน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด หน่วยวิจัย
นวัตกรรมและปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง 

  -  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมสัปดาห์วิชาการ วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 
8  โดยมี อาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้
ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อดีตอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
และผู้เข้าร่วมงาน โดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน คณะครู อาจารย์โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ 
การแข่งทักษะวิชาการ และชม PC Smart farm ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการดำเนินงานของวิทยาลัยสู่สังคม
ภายนอก และการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ 
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  -  ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำทีมคณะผู้บริหาร อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี   รอง
ศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ เข้าพบทีมคณะผู้บริหารในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Universiti Malaysia Perlis และ 
Uniersiti Teknologi Mara การเข้าพบปะหารือในครั้งนี้  เน้นการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้ ทั้งนี้ 
ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Universiti Malaysia Perlis และ Uniersiti 
Teknologi Mara พร้อมและยินดีร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตร่วมกัน 

  -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
  1. นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่ 5  หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะ    

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ปัจจุบันนักศึกษา       
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล
พระราชทาน ประเภทนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สถานศึกษาขนาดใหญ่ ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 
7  ธันวาคม  2566  จากพลเอกดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์  ณ ศาลาดุสิตดาลัย  สวนจิตรลดา 

  2. นายสิทธิชัย ไชยวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่  1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2  ณ กรุงอาบูดาบี  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ในการแข่งขันทักษะสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมมาครอง พร้อมเงินรางวัล จำนวน 161 ,500 บาท โดยมีรอง
ศาสตราจารย์บวรโชค ผู้พัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม เป็นผู้ติดตามดูแล และต่อจากนี้ตัวแทน
เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบต้องเข้ารับการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อไปเพ่ือไปแข่งในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 47 ช่วงเดือนกันยายน 
2567 ณ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทางกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับทักษะฝีมือของเยาวชนไทยต่อไป 

  3. นายมูฮำหมัด ฮาฟิส บินมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ภายใต้โครงการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้า ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง   

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ   

1.2.2  การเข้าพบหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ เพ่ิมเติมทราบ จากการได้นำ

ทีมคณะผู้บริหาร โดยมีอาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี  รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ 
โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  เข้าพบทีมคณะ
ผู้บริหารในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Universiti Malaysia Perlis และ Uniersiti Teknologi Mara ซึ่งการเดินทาง
จากชายแดนไทยไปยังมาเลเซีย ระยะทางเพียงแค่ 20 กว่ากิโลเมตร โดยในอนาคตของการทำความร่วมมือ คือการ
ให้นักศึกษามาร่วมกันทำกิจกรรมในเชิงของวิชาการ และในเชิงของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งจะมีต้นทุนในการ
เดินทางไม่สูงเกินไป และนักศึกษาก็ไม่ต้องเดินทางไกล จากการเข้าพบทีมคณะผู้บริหารในประเทศมาเลเซียก็ได้รับ
การต้อนรับดีมาก และทั้ง 2 มหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ โดยต่อไปมหาวิทยาลัยฯ จะจัดเป็นโครงการใน
การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ทั้งนี้ ในส่วนของพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบันก็มีงบประมาณ
ส่วนหนึ่งที่สนับสนุนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฉะนั้นหากนำงบประมาณส่วนนี้มาบริหารจัดการใหม่ ให้ได้



๘ 
 

ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวัฒนธรรมขึ้นมา ซึ่งจากการหารือกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย คาดว่าในปีหน้าก็จะมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะของ  Academic and Cultural Camp โดยใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน โดย
มหาวิทยาลัยฯ จะคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลงาน โดยในการนำเสนอผลงานจะต้องฝึกนักศึกษาให้นำเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นในการที่จะนำเสนอ หรือในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่ง Camp ที่คาดว่า 
จะดำเนินการในปีหน้าในงบประมาณที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Engineering ซึ่ง Universiti Malaysia Perlis 
เป็นมหาวิทยาลัยของมาเลเซียที่มีชื่อเสียงและมีการจัดอันดับ Ranking ระดับโลก โดยพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยก็มา
จากอาชีวเหมือนกัน ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ก็จะจัดนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้าไปร่วมกิจกรรม โดยจำนวน
และกิจกรรมก็จะดำเนินการให้สอดคล้องกับงานทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยฯ จัด และ  Universiti Malaysia Perlis 
จัด โดยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี ส่วน Uniersiti Teknologi Mara ก็มีชื่อเสียงทางด้าน Business ซึ่ง
ทางวิทยาลัยรัตภูมิ ก็ดำเนินการอยู่ และจะขยายผลไปยังคณะอ่ืน ๆ ด้วย จากนั้นก็จะมี Science & Technology 
ซึ่งจะมีการจัดเป็น Camp ในแต่ละชุดไป ส่วนทางด้านประมง เกษตร และสัตวแพทย์ ในช่วงเดือนมกราคม 2567 
ก็จะได้เดินทางไปยัง Universiti Malaysia Kelantan ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเรื่องเกษตรกับสัตวแพทย์ และ 

Universiti Malaysia Terengganu ซึ่งโดดเด่นทางด้านประมง ทั้งนี้ คาดว่า Camp เหล่านี้ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ข้ามพรมแดนไม่สูง การเดินทางก็สะดวกรวดเร็ว ซึ่งในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยในมาเลเซียก็ยินดีมากที่จะจัด Camp 
เหล่านี้ขึ้นมา อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ จะพยายามจัดแลกเปลี่ยนกัน ไม่ใช่เฉพาะพ้ืนที่สงขลา ในอนาคตก็
อาจจะไปที่วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพ่ือที่จะสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ การดำเนินการก็จะ
ได้ผลในเรื่องของภาษาด้วย ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และมีอาจารย์เข้าไปร่วมด้วย อาจารย์ก็จะมีส่วนร่วมใน
อนาคต ก็จะเป็นลักษณะของ Visiting ด้วยกัน แลกเปลี่ยนกัน และมีการวิจัยร่วม (Joint Research)  จึงจะนำไปสู่
การพัฒนานักศึกษาในเรื่องของการเรียนร่วมกัน และการ Transfer หน่วยกิต สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
ในภาพกว้าง  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
   - ไม่มี - 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
1.4.1   นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึงการที่มหาวิทยาลัยฯ จะ
มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เนื่องจากในปีนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามา
ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพราะการมาเมืองไทยมีความสะดวกสบาย ทุกอย่างราคาไม่แพง และกำลังซื้อของ
ชาวมาเลเซียมีมาก และคาดว่าจะมาเพ่ิมมากข้ึนในช่วงปลายปีนี้  ฉะนั้นเมื่อไทยเป็นที่นิยมในการเดินทางเข้ามาของ
ต่างชาติ มหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องดำเนินการให้ไปด้วยกัน โดยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ตนได้พบ
กับเพ่ือน 2 ราย ที่มาจากเยอรมัน โดยรายแรกมาจาก Hof University of Applied Sciences ซึ่งมาทำความ
ร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
อินเดียหลายมหาวิทยาลัยด้วยกัน หากมหาวิทยาลัยฯ ต้องการทำความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอินเดีย ก็สามารถประสานให้ได้ ส่วนอีกรายมาจาก Konstanz - University of Applied Sciences ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านทะเลสาบ หากมหาวิทยาลัยฯ สนใจที่จะทำความร่วมมือ ตนก็
ยินดีที่จะประสานให้ จะได้ให้มาช่วยดูเรื่องของการพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 



๙ 
 

1.4.2  นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวในเรื่องเกี่ยวกับผ้าย้อม

คราม ที่ทีมงานของอาจารย์นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ความสนใจจนมีการวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยเริ่มแรกมาจากอาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ที่ให้ความสนใจ และได้มารายงานเรื่องนี้ให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ซึ่งตนในฐานะ
ที่เป็นประธานกองทุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2565 ได้จัดสรร
งบประมาณ ในการดำเนินการ ประมาณ 200,000 บาท ซึ่งขณะนี้โครงการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ตนจะได้รายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบต่อไป ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ก็มีภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย โดยจะพยายามเชื่อมโยงว่าจะสามารถก่อให้เกิด
เป็นธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างไร เพราะว่าครามของภาคใต้จะมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากครามที่มาจากภาคอีสาน ซึ่ง
ค่อนข้างดูดีและมีราคาสูงกว่า ที่สำคัญคือในปัจจุบันสาขาสิ่งทอและแฟชั่น เป็นหนึ่งใน Soft Power ที่เป็นนโยบาย
ของรัฐบาล ประกอบกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการชุดใหญ่ของรัฐบาลในชุดนี้
ด้วย ทั้งนี้ จะสนับสนุนและช่วยผลักดันเรื่องนี้ต่อไป  

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.3  นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็น

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น ได้มีโอกาสในการสัมภาษณ์ตัวแทนจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้งานบัณฑิต ซึ่งจากการพบปะพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ  บางเรื่องจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ  มีข้อเสนออยู่ 4 ประการ ได้แก่ 
1. เรื่องของอาจารย์ที่มีการสอนทั้งระดับปริญญาตรีต่อเนื่องประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) 

เรื่องของงานวิจัยที่ดำเนินการน้อยลงและต้องการหารือในเรื่องการสร้าง Career Path ให้ดีอย่างไร  
2. เรื่องของสวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล  
3. เรื่องของความสัมพันธ์ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ซึ่งอาจจะต้องมีการทำกิจกรรม

อะไรที่เป็นการกระชับมิตร เช่น การแข่งกีฬา  การสังสรรค์เป็นการภายในให้บ่อยข้ึน  
4. การสื่อสารออนไลน์ การส่งเอกสารต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติในหลายหน่วยงานอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน 

บุคลากรจึงต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการอบรมหรือสัมมนาให้ โดยสัมมนาให้ผู้ที่เป็นผู้นำ และให้ไปถ่ายทอด
ให้เข้าใจตรงกัน 

เรื่องการประสานงานกับจังหวัด  
 เรื่องการเสริมงานกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะกับจังหวัดสงขลา คณะกรรมการประเมินฯ ได้มี
โอกาสเข้าพบนายมาหะมะพีสกรี  วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาจะจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา (Singora 
Lake Swim 2024) ในเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และการแข่งขันซีเกมส์
ครั้งที่  33 ในช่วงเดือนธันวาคม 2568  ซึ่งกรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฉะนั้น
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะสนับสนุนในเรื่องของอาสาสมัคร  ที่จะเป็นไกด์สื่อสารกับผู้มาเยือน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็มี
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คณาจารย์ที่มีศักยภาพ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จได ้และงานที่จัดขึ้นนี้ หากมหาวิทยาลัยฯ เข้า
ไปช่วยสนับสนุน ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้ยังควรให้นักศึกษามีส่วนเป็นอาสาสมัครในการเข้าร่วม ทั้ง 2 กิจกรรม เพราะจะเป็น
โอกาสทีน่ักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้สื่อสารภาษาอังกฤษด้วย   

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการประสาน
กับจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

1.4.4  นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวเพ่ิมเติมในเรื่อง

พริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน และพริกไทยกำปอตของกัมพูชา (Kampot Pepper) ซึ่งผลิตในจังหวัดกัมปอต เป็น
พริกไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุ้มครองจากสหภาพยุโรป เข้าร่วมกลุ่มสินค้าอาหารที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ขึ้น
ทะเบียนให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วย ซึ่งสินค้าที่มาขายในยุโรป ถ้ามีเครื่องบ่งชี้หรือใบรับรองเครื่องบ่งชี้ตาม
ภูมิศาสตร์ จะได้รับการสนใจและนิยมใช้ จึงทำให้ในยุโรปส่วนใหญ่จะรู้จักพริกไทยของกัมพูชาเป็นอย่างดี ฉะนั้น
หากจะกล่าวถึงพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน ซึ่งหากลักษณะของพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียนมีความโดดเด่น คงต้อง
เปรียบเทียบกับพริกไทยกำปอตของกัมพูชาว่ามีลักษณะใกล้เคียงเป็นอย่างไร เพราะลักษณะพิเศษของพริกไทย
กัมพูชาจะมีกลิ่นยูคาลิปตัสสด และรสชาติติดลิ้น ที่เป็นความโดดเด่นของพริกไทยกัมพูชา ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควร
จะมีการวิจัยเพ่ิมเติมเปรียบเทียบกับพริกไทยของกัมพูชา หากว่าพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียนมีคุณสมบัติที่โดดเด่น
กว่า ก็สามารถที่จะผลักดันและไปเทียบชั้นกับพริกไทยของกัมพูชาได้ อีกประเด็นก็คือเรื่องของตัวงานวิจัยหลาย ๆ 
ผลงาน ที่สภามหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ทำเป็นการค้าขึ้นนั้น ปัจจุบันขั้นตอนในการขาย
เปลี่ยนแปลงไป  การขายออนไลน์สมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาจารย์จึงควรเปลี่ยนมุมมองโดยการศึกษา
เรียนรู้ในเรื่องการขายออนไลน์ให้มากข้ึน ว่าวิธีการเป็นอย่างไร การตัดต่อ การสร้าง Content เป็นอย่างไร อะไรที่มี
ผลทำให้ผู้ที่ติดตามสนใจ โดยในปัจจุบันมีการเปิดคอร์สสอนออนไลน์ในเรื่องเหล่านี้เป็นจำนวนมาก อาจจะลองเข้า
ไปศึกษาดู เพ่ือที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได ้ 

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 233 – 11/๒๕66       

วันพฤหัสบดี ที่  30  พฤศจิกายน  2566 ณ ห้องประชุม 1307  อาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราชและผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 233 – 11/๒๕66  วันพฤหัสบดี ที่  30  พฤศจิกายน  2566  ณ ห้อง
ประชุม 1307 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
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  -  ปรับแก้ข้อความ ในหน้า 9-11 วาระที่ 1.4.2  นำเสนอ เรื่อง Indian Pacific Connection 
RUTS ใหมี้ความชัดเจน และมีประเด็นหลักท่ีมหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณา 4 ประเด็น 

  -  ปรับแก้ข้อความ ในหน้า 23 วาระที่ 5  ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในข้อที่ 8 และ
ข้อที่ 9  จาก  Project Nature  เป็น  Project Manager    

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 
 - ไม่มี - 

3.2   พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัย 
เพ่ือวิเคราะห์การโครงสร้างของหน่วยงานระดับคณะให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบันและอนาคต โดยสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓๒-๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบ
ในหลักการการปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะ โดยให้พิจารณาปรับแก้ไขชื่อคณะ ในส่วนของคำว่า 
“วิทยาศาสตร์” เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่มีการสอนในลักษณะบูรณาการทางวิทยาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ ซึ่งตาม
โครงสร้างใหม่ที่มหาวิทยาลัยฯ เสนอ ไม่ปรากฏชื่อคณะที่มีคำว่าวิทยาศาสตร์อยู่ในคณะใด และให้มหาวิทยาลัยฯ
ดำเนินการตามข้ันตอนเพ่ือเสนอเรื่องปรับโครงสร้างในกฎกระทรวงไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพ่ือพิจารณาปรับแก้ชื่อคณะตามความเห็นของสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมกับได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างเพ่ือการวิเคราะห์ความเข้มแข็งและกำหนดความโดดเด่นของพ้ืนที่ โดยให้
คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ ในการจัดทำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของคณะที่ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างพิจารณา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอเรื่องปรับโครงสร้างตาม
กฎกระทรวงไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการ
จัดทำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของคณะที ่ปร ับปรุงโครงสร้างใหม่แล ้ว เมื ่อว ันที ่ ๗ -๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และ
คณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้าง ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

   1.  ให้ความเห็นชอบการควบรวม การเปลี่ยนชื่อ และการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ ดังนี้ 
 ๑.๑  ควบรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรวมกับคณะ

เกษตรศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

 



๑๒ 
 

 ประกอบด้วยหลักสูตรสาขาวิชา จำนวน ๑๕ หลักสูตร และศึกษาท่ัวไป ดังนี้ 
   ๑.๑.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (คณะเกษตรฯ) 

 ๑.๑.๒  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (คณะเกษตรฯ) 
 ๑.๑.๓  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (คณะเกษตรฯ) 
 ๑.๑.๔  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (คณะเกษตรฯ) 
 ๑.๑.๕  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (คณะเกษตรฯ) 
 ๑.๑.๖  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ (คณะอุตสาหกรรมฯ) 
 ๑.๑.๗  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (คณะอุตสาหกรรมฯ) 
 ๑.๑.๘  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (คณะวิทย์ฯประมง) 
 ๑.๑.๙  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)  

(คณะวิทย์ฯ)  
   ๑.๑.10 แพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (คณะวิทย์ฯ) 

 ๑.๑.11  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (คณะวิทย์ฯ) 
 ๑.๑.12  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ความงาม (คณะวิทย์ฯ) 
 ๑.๑.13  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (คณะวิทย์ฯ) 
 ๑.๑.14  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (คณะวิทย์ฯ) 
 ๑.๑.๑๕  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (คณะเกษตรฯ) 
 ๑.๑.1๖  ศึกษาท่ัวไป (คณะวิทย์ฯ) 

 ๑.๒  ควบรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไปรวมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ประกอบด้วยหลักสูตรสาขาวิชา จำนวน ๙ หลักสูตร และศึกษาทั่วไปดังนี้ 
 ๑.๒.๑  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (คณะวิศวฯเทคโนโลยี) 
 ๑.๒.๒  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมก่อสร้าง (คณะวิศวฯเทคโนโลยี) 

   ๑.๒.๓  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร    
    (คณะวิศวฯ เทคโนโลยี) 

 ๑.๒.๔  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (คณะวิทย์ฯประมง) 
 ๑.๒.๕  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล (คณะวิทย์ฯประมง) 
 ๑.๒.๖  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

           (คณะวิทย์ฯประมง) 
 ๑.๒.๗  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ  
  (คณะวิทย์ฯประมง) 
 ๑.๒.8  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (คณะเกษตรฯ) 
 ๑.๒.9  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (คณะเกษตรฯ) 
 ๑.๒.10  ศึกษาท่ัวไป 

 

 



๑๓ 
 

 ๑.๓  เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็น วิทยาลัยสหวิชาการและการท่องเที่ยว 

 ประกอบด้วยหลักสูตรสาขาวิชา ๕ หลักสูตรดังนี้ 
 ๑.๓.๑  บัญชีบัณฑิต  
 ๑.๓.2  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 ๑.3.๓  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ 

 ๑.๓.4  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
 ๑.๓.5  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (คณะวิศวฯ เทคโนโลยี) 

 ๑.๔  จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นส่วนราชการแทน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ประกอบด้วยหลักสูตรสาขาวิชา ๘ หลักสูตร ดังนี้ 

 1.๔.๑  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

   ๑.๔.2  บัญชีบัณฑิต 

 ๑.๔.3  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ๑.๔.4  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด 

 ๑.๔.5  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑.๔.6  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า 

 ๑.๔.7  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) 
 ๑.๔.8  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทย์ฯ) 

  ๑.๕   จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นส่วนราชการแทน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  ประกอบด้วยหลักสูตรสาขาวิชา ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.๕.๑  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 

     ๑.๕.๒  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 2.  ให้ความเห็นชอบการยกเลิกประกาศจัดตั้งส่วนงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ  ณ วันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการจัดการ ส่วนงานภายในอื่นคงเดิม โดย
ให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเมื่อกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
   3.  ให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”และ“(6) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำนักงานวิทยาเขต 
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้ง
การแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



๑๔ 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ชี้แจงท่ีประชุมฯ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชี้แจงที่ประชุมฯ เพ่ิมเติมว่า หลักสูตรเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักสูตรผลิตภัณฑ์ประมง ในอนาคตทั้ง 2 หลักสูตรนี้จะต้องมารวมกัน เพราะ ณ ปัจจุบัน 
นักศึกษาที่ไปเข้าศึกษาที่คณะเกษตรซึ่งเป็นประมงปัจจุบัน กับเข้าศึกษาที่ตรัง เป็น Input เดียวกัน ในขณะที่จำนวน 
นักศึกษาก็ไม่ได้ตามเป้า ฉะนั้น การรวมสองหลักสูตรเข้าด้วยกันจะเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสีย โดยที่วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ข้อดี คือ มีประมงน้ำจืด ส่วนที่วิทยาเขตตรัง มีประมงน้ำเค็ม ซึ่งสามารถที่จะบริหารจัดการให้
นักศึกษา ได้เรียนเรื่องของประมงน้ำจืด ที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และประมงน้ำเค็ม ที่วิทยาเขตตรัง ส่วนในเรื่อง
ของผลิตภัณฑ์ประมง ควรจะมี  เพราะว่ามีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และจะมีแปรรูปอยู่ด้วยตรงนั้น ก็ยังมีอยู่เช่นเดิม แต่จะ
บูรณาการอย่างไร  โดยอาจจะให้เป็นแขนงหนึ่งหรือไม่ ต้องไปคิดต่อ ซึ่งไม่ได้มารวมกับอุตสาหกรรมเกษตร แต่
บางส่วนก็อาจจะบูรณาการกันได้ในเชิงของบุคลากร ทั้งนี้ หลักสูตรที่จะเกิดขึ้นและมีการพัฒนาในอนาคตนั้น จะ
พัฒนาในรูปแบบไหนนั้น คงต้องมาคิดกันต่อไป ส่วนอีกประเด็นที่หลักสูตรสารสนเทศ ไม่อยู่ในวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำ
ให้อาจารย์มีข้อกังวล ไม่ว่าจะเป็นที่วิทยาเขตตรัง ที่หลักสูตรจะไปอยู่ในวิทยาลัยสหวิชาการและการท่องเที่ยว หรือ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะไปอยู่ในคณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งใน
อนาคตหลักสูตรทางด้านสารสนเทศจะต้องไปบูรณาการ โดยเอาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิทัลเทคโนโลยีทั้งหลาย
ไปบูรณาการกับในเชิงของบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือบูรณาการทางเกษตร ทางวิศวกรรม หลักสูตรเหล่านี้จะเปิด
แบบตรงไม่ได้ในอนาคต ฉะนั้นอาจารย์ที่สอนหลักสูตรเหล่านี้จะต้องปรับตัวในเชิงที่จะบูรณาการกับหลักสูตรอ่ืน  
และตัวอาจารย์ก็ต้องปรับ ไม่ยึดติดว่าจะต้องเปิดหลักสูตรสารสนเทศโดยตรง เพราะในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นบัญชี 
การตลาด การท่องเที่ยว ศาสตร์เหล่านี้ต้องไปบูรณาการทุกศาสตร์ในอนาคต และการที่มหาวิทยาลัยฯ กำลังจะ      
ควบรวม ปรับเปลี่ยน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องเห็นได้ว่า เมื่อควบรวม 
ปรับเปลี่ยนแล้ว มีวิธีคิดอย่างไร มีกระบวนการในการบูรณาการอย่างไร โดยมองว่าประเทศชาติได้อะไรเป็นหลัก  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตำแหน่งประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ได้กล่าวถึงข้อกังวลของสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ตั้งแต่ตอนต้นว่ามีความกังวล ใน
เรื่องของภาระงาน เรื่องของการปรับเปลี่ยน จึงขอชี้แจงความเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา ในส่วนของ
ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างเพ่ือการวิเคราะห์ความเข้มแข็งและกำหนดความโดด
เด่นของพ้ืนที่ ทั้ง 5 ชุด ที่ได้ดำเนินการในเรื่องของการไปทำรายละเอียด ซึ่งมีข้อที่ยังไม่ตกผลึกอยู่ในบางส่วน ใน
เรื่องของหลักสูตร โดยเห็นว่าบางหลักสูตรที่เป็นด้านสังคม ที่โยกย้ายไปอยู่กับด้านวิทยาศาสตร์ บางหลักสูตรที่เป็น
ด้านวิทยาศาสตร์ไปอยู่กับด้านสังคม ซึ่งเป็นจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาของแต่ละคณะที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับ
การชี้แจงบางส่วนว่าเป็นเรื่องของแผนที่จะดำเนินการบูรณาการในอนาคต โดยให้คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างฯ 
ทั้ง 5 ชุด ดำเนินการไปก่อน เพ่ือเสนอการปรับโครงสร้างต่อสภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอร่างกฎกระทรวงไปยัง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย เพ่ือให้ได้กฎกระทรวงมาก่อน หลังจากนั้นก็จะเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ 
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไปได ้
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้าง  ได้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างเพ่ือการวิเคราะห์ความเข้มแข็งและกำหนดความโดดเด่นของพ้ืนที่  ทั้ง 5 
ชุด โดยมีหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ซึ่งในการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ก็มีการ
กล่าวถึงเรื่องของหลักสูตร ในส่วนที่เป็นหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ที่ไปรวมอยู่ในคณะที่เป็นสายสังคมต่าง ๆ โดย  
อนุกรรมการฯ บางท่าน ก็ต้องการจะให้ปรับแก้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากหลักการทำงานเห็นว่า ได้ผ่านการพิจารณาจาก



๑๕ 
 

คณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างมหาวิทยาลัยมาเรียบร้อยแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ไปดำเนินการต่อ โดยมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ดำเนินการในเรื่องชื่อคณะและเรื่องของ
หลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้าง ก็ได้พิจารณาปรับแก้ชื่อคณะตาม
ความเห็นของสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างฯ ฉะนั้น หน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างฯ  ก็ต้องดำเนินการตามโครงร่างที่วางไว้ก่อน  เพราะได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้ว ก็ควรจะดำเนินการไปตามนั้น  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยฯ ควรตรวจสอบและปรับข้อมูลในส่วนที่ เป็นตัวเลขของคณะเกษตรและ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตัวเลขจำนวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่ตัว
รายได้ลดลง ซึ่งมีความย้อนแย้งกัน 
 2. การปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งปรับโครงสร้างหน่วยงาน เพราะ
เนื่องจาก Pain Point ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม ทั้งเรื่องงบประมาณ  เรื่องนักศึกษาที่ลดลง และอีก
หลาย ๆ เรื่อง ที่เป็นที่มาของการปรับโครงสร้าง  ซึ่งในการพิจารณาเรื่องนี้ ในส่วนของเหตุผลที่เสนอในเอกสาร เพ่ือ
พิจารณาปรับแก้ไขชื่อคณะ ซึ่งการปรับโครงสร้าง ต้องเขียนเหตุผลที่ชัดเจน เหตุผลควรจะกล่าวถึง Pain Point ว่า
คืออะไรให้ชัดเจน ไม่ใช่เขียนแค่เพ่ือพิจารณาปรับแก้รายชื่อตามที่ต้องการ และมองว่าเมื่อมีการปรับโครงสร้างแล้ว 
Output และ Outcome จะเกิดเป็นอย่างไร สามารถแก้ไข Pain Point ได้หรือไม่  
  3. ในการปรับโครงสร้าง ควรจะมี Roadmap ว่าการปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะ มี 
Roadmap กี่ปีในการค่อย ๆ ปรับ หากไม่มี  Roadmap เรื่องการปรับโครงสร้าง หากสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
ในวันนี้ จะจบเลยหรือไม่ หรือจะต้องมีการดำเนินการเป็นเฟส ๆ ไป เช่น ในเรื่องของการควบรวม การบูรณาการ
สาขาวิชาหรือหลักสูตร เรื่องของการบริหารทรัพย์สิน ทรัพยากรต่าง ๆ จะมีแนวทางอย่างไร ซึ่งหากพิจารณาจาก
เอกสาร จะเห็นว่าการปรับโครงสร้างตรงนี้ เป็นแค่การยุบและมารวมกัน และมีการเปลี่ยนชื่อคณะที่มีการควบรวม 
โดยที่สาขาวิชาต่าง ๆ ก็ถูกควบรวมเข้ามา ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นการปรับโครงสร้าง เป็นแค่การควบรวม แล้วมาใช้ชื่อ
เดียวกัน แล้วทุกอย่างเหมือนเดิม ซึ่งหากเป็นลักษณะนี้ คงไม่สามารถแก้ไข Pain Point ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ 
ยกเว้นเสียว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมี Roadmap โดยในเฟสแรก ภายใน 1-2 ปีนี้ จะแค่ยุบรวมแล้วเปลี่ยนชื่อ หลังจาก
นั้นเฟสต่อไปจะมีการบูรณาการสาขาวิชาหรือลดสาขาวิชาต่าง ๆ ในบางคณะลง อย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก็มีหลายสาขาวิชาที่น่าจะไปขึ้นอยู่ที่คณะเกษตรมากกว่า และบางสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ ที่ควรไปขึ้นอยู่กับคณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น  
  4. จะเห็นได้ว่าคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อควบรวมแล้วมีถึง 15 หลักสูตร/สาขาวิชา 
ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากในเรื่องของการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการรวมจำนวนบุคลากรทุกอย่างมาอยู่ภายใต้คณะ
ใหม่ การบริหารจัดการในอนาคตอาจจะยากขึ้น เพราะว่ามีหลาย ๆ สาขาวิชาที่มารวมอยู่ ซึ่งการปรับโครงสร้างเป็น
ลักษณะนี้ เป็นแค่การควบรวมพ้ืนที่ ยังไม่ได้เป็นการปรับโครงสร้าง 
  5. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้มีการออกเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยมากขึ้นในเรื่องของหลักสูตร ฉะนั้นก็เป็นอำนาจ
ของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะกำหนดหลักสูตร คณะต่าง ๆ ได้ คณะต่าง ๆ ที่เป็นสหวิชาการอย่างเช่น 



๑๖ 
 

วิทยาลัยสหวิชาการและการท่องเที่ยว ในการกำหนดหลักสูตร ควรจะเป็นหลักสูตรที่จะได้ปริญญาทั้งสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ก็ได้ในลักษณะนั้น และในเสนอการปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะ จะเห็นว่าเป็นการควบรวม
เสียมากกว่าการปรับโครงสร้าง 

   6. ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ของหลักสูตร เป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องพิจารณาด้วย เช่น คณะ
เกษตร การควบรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรวมกับคณะเกษตรศาสตร์ โดย
เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นั้น  ในมุมมองของนักศึกษาที่ เข้ามาเรียน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อเช่นนี้ อัตลักษณ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไป จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อเทียบกับคณะ
เกษตรของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ มีความได้เปรียบ เสียเปรียบกันอย่างไร เมื่อควบรวมแล้ว อัตลักษณ์เดิมของทั้ง 3 
คณะ หากเหมือนกันก็ไม่ยาก แต่อัตลักษณ์เดิมมีความแตกต่างกัน ก็ต้องระวังเช่นกันในการที่จะทำให้เกิดความ
ชัดเจนตรงนี้ 
   7. การที่มหาวิทยาลัยฯ ปรับโครงสร้าง ก็เพ่ือให้สอดรับกับประกาศของ อว. ที่ให้มหาวิทยาลัยฯ อยู่ใน
บริบทของ Applied Science เพ่ือลงมือปฏิบัติ (Hands-On) ฉะนั้นในการที่จะลงมือปฏิบัติได้ ก็ต้องมี Facility    
ต่าง ๆ สอดรับกัน ซึ่งการปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับคณะนี้  จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนในเรื่องหลักสูตรที่มีอยู่ให้
กระชับขึ้น ซึ่งเรื่องชื่อคณะกับปริญญาที่ให้ต้องสอดคล้องกันให้มากที่สุด เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่วิทยาเขตตรัง เป็นเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ไม่น่าจำเป็นที่จะต้องเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาจจะ
เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้ หรือหากทางด้านประมงมีความเข้มแข็งจริง เปิดถึงระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก อาจจะใช้ชื่อเป็นทางประมงก็ได้ ซึ่งตรงนี้ก็ปรับแก้ตามบริบทได ้
  8. หากมหาวิทยาลัยฯ  มีแผนการดำเนินการ  และมี  Roadmap  ควรต้องเน้นในเรื่องการสื่อสาร
องค์กร ให้มีการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น กระบวนการของการตื่นตระหนกของบุคลากรก็จะหายไป จะทำให้การ
ดำเนินการตรงนี้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  เนื่องจากในอนาคตเรื่องของการปรับหลักสูตร ปรับชื่อ การควบรวม ก็ไม่
สามารถจะการันตีได้ว่านักศึกษาจะเพ่ิมขึ้น แต่สิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอน ก็คือขวัญและกำลังใจของบุคลากร
มากกว่า 
 9. ในการควบรวม การเปลี่ยนชื่อ และการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ  ควรจะปรับการเขียน
หลักการและเหตุผลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 10. ในการควบรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง  มาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ซ่ึงมีหลักสูตรทางด้านประมงหลายหลักสูตรมาก แต่ชื่อคณะที่
ปรับเปลี่ยนไม่ครอบคลุมทางด้านประมง จะสื่อไปทางด้านวิศวกรรมเสียมากกว่า ฉะนั้นการใช้ชื่อ ควรจะต้องสื่อให้
เห็นว่าในคณะนั้นมีอะไรอยู่บ้าง จึงควรปรับเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล เพ่ือให้ครอบคลุม
หลักสูตรทั้งหมดในคณะ และจะเชื่อมกับทางวิศวกรรมได้ด้วย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงท่ีประชุมฯ เพิ่มเติม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมฯ ในประเด็นของการควบรวมในครั้งนี้ ซึ่งการควบ

รวมในครั้งนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรกับตอนที่เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แล้วแยกมาเป็น 9 มทร. เนื่องจากว่า
หน่วยงานต่าง ๆ หลักสูตรต่างๆ ที่มี ต้องมาจัดกลุ่มก่อน พอจัดกลุ่มแล้วเหตุผลความจำเป็นให้เห็นถึงความเป็นไปได้
ที่จะขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการในส่วนตรงนี้แล้ว สภามหาวิทยาลัยฯ 
เห็นชอบแล้ว เสนอไปยัง อว. และไปชี้แจงต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ อว แล้ว สิ่งที่ได้กลับมาก็คือกฎกระทรวง
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ที่ประกาศใหม่ เป็นการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งจากนั้นอำนาจทั้งหมดก็จะกลับมาที่สภามหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง ฉะนั้น 
หลักสูตรที่นำเสนอที่ประชุมฯ ในวันนี้เป็นเหตุผลความจำเป็นที่จะส่งไปยัง อว. เมื่อกฎกระทรวงออกมาแล้ว วัน 
เวลา และบริบทก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้ว การที่จะปรับใหม่ก็เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ เพราะการกำหนดว่าให้แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาไปอยู่ตรงไหนนั้น เป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่
สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น  ก็นำไปสู่ในเรื่องของการแก้ไข Pain Point ได้  และ
การนำเสนอข้อมูลในวันนี้ จะเห็นได้ว่าคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อควบรวมแล้วมีถึง 15 หลักสูตร/
สาขาวิชา แต่เมื่อกฎกระทรวงออกมาแล้ว อาจจะยุบลงก็ได้ แต่ว่าภายใต้การยุบลงนั้นหลักสูตรนั้นต้องมีความโดดเด่น 
มีความเข้มแข็งสามารถที่จะรองรับการพัฒนาประเทศได้ ภายใต้ทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่ ซึ่งก็เป็นอำนาจ
ของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการกำกับดูแลต่อไป 
  ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการทำความเข้าใจกับบุคลากรนั้น มีความชัดเจนพอสมควรในการดำเนินการเรื่อง
นี้จากสภามหาวิทยาลัยฯ ฉะนั้นมาถึงขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว หากการประชุมฯ วันนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ 
ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ในการสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรอย่างชัดเจนว่าสภามหาวิทยาลัยฯ มี
นโยบายเป็นเช่นนี้ แล้วบุคลากรมีผลกระทบอะไรบ้าง ไม่มีผลกระทบอะไรบ้าง ก็จะได้ทำความเข้าใจให้ชัดเจน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนไว้แล้ว โดยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้ว หากประชาคม มทร. ศรีวิชัย 
ช่วยกันขับเคลื่อน ทุกอย่างจะดีข้ึนอย่างแน่นอน โดยมีสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กำกับดูแล 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 1. เห็นชอบการควบรวม การเปลี่ยนชื่อ และการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ ดังเสนอ โดยมอบ
มหาวิทยาลัยฯ ปรับเปลี่ยนชื่อ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางทะเล และนำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้รอบคอบอีกครั้ง ก่อนเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และดำเนินการสื่อสารให้ประชาคมได้รับทราบต่อไป 
 2. เห็นชอบการยกเลิกประกาศจัดตั้งส่วนงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการจัดการ ส่วนงานภายในอ่ืนคงเดิม โดยให้
มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเม่ือกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ศรีวิชัย 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังเสนอ  
 3. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังเสนอ 
 4. รับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
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   ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึง
ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.2  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของสำนักงานวิทยาเขตตรัง   

 ความเป็นมา 
   ตามที่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรโครงการ

ความก้าวหน้าและถอดบทเรียนจากโครงการสำคัญที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับพ้ืนที่ งบประมาณ 
100,000 บาท  ซึ่งสำนักงานวิทยาเขตตรัง  ได้ดำเนินโครงการฯ โดยใช้จ่ายงบประมาณท้ังสิ้น  26,296 บาท ทำให้
มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 73,704 บาท  โดยงวดบัญชี ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ได้ปิดบัญชีไปแล้ว จึงทำให้
เงินดังกล่าวเป็นเงินรายได้สะสมของปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานวิทยาเขตตรัง แต่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ 
ได้แจ้งให้สำนักงานวิทยาเขตตรังดำเนินการคืนเงินคงเหลือดังกล่าวให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยเร่งด่วน นั้น  
   ในการนี้ สำนักงานวิทยาเขตตรัง จึงขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของสำนักงานวิทยาเขตตรัง 
เป็นเงิน 73,704 บาท เพ่ือส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากโครงการความก้าวหน้าและถอดบทเรียนจากโครงการสำคัญที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับพ้ืนที่ แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
   ด้วยภารกิจดังกล่าว  มีความจำเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   
จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวนเงิน 73,704 บาท  เพ่ือ
บริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
นั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบการอนุมัติงบประมาณ
เงินรายได้สะสมของสำนักงานวิทยาเขตตรัง  เป็นเงิน 73,704 บาท  (เจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน)  เพ่ือ
บริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด 
   ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของสำนักงานวิทยาเขตตรัง ณ วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖6 มีจำนวน
เงิน  29,694,634.10 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสี่บาทสิบสตางค์) เมื่ออนุมัติใช้  
ครั้งนี้  มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ 29,620,930.10 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นเก้าร้อย     
สามสิบบาทสิบสตางค์) 
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 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้สะสมของสำนักงานวิทยาเขตตรัง 

4.3  รายงานผลการดำเนินงานการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 ความเป็นมา 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย เพ่ือเป็นสถานที่จัดการศึกษา และเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ระบบนิเวศป่าชายเลน ในพ้ืนที่ที่เคยได้รับอนุญาตเดิม และขอใช้พ้ืนที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 (พ้ืนที่เข้าทำประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาต) จำนวน 6 คำขอ ประกอบด้วย 

   1.  พ้ืนที่ที่เคยได้รับอนุญาตเดิม 
   1.1  พ้ืนที่ขออนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมป่าไม้ เนื้อที่ 1,342-2-07.2 ไร ่
     1.2  พ้ืนที่ขออนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     เนื้อที่ 65-0-94.8 ไร ่  

   2.  พ้ืนที่ขอใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 (พ้ืนที่เข้าทำประโยชน์ก่อนได้รับ
อนุญาต) 

   2.1  พ้ืนที่ขออนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมป่าไม้ เนื้อที่ 184-3-94.8 ไร ่
    2.2  พ้ืนที่ขออนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     เนื้อที่ 110-2-50 ไร่ 
   2.3  พ้ืนที่ขออนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
     เนื้อที่ 1-0-96 ไร่ (เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน ฝั่ง ทช.) 
    2.4  พ้ืนที่ขออนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

  เนื้อที่ 1-2-70 ไร่ (เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน ฝั่งตรงข้ามท่าเรือ คลองสน) 
   เนื่องจากพ้ืนที่ขออนุญาตใช้ดังกล่าวมีเนื้อที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าชายเลน มหาวิทยาลัยฯ จึงได้

ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเสนอเรื่องเพ่ือขอความอนุเคราะห์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำความเห็นชอบเสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2534 กรณีใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลน ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งให้
มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานสำหรับประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม โดยกำหนดให้ส่งแผนการเงิน
และงบประมาณ (งบประมาณการปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2556) ด้วยนั้น 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาการ
ดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้  
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   1.  นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร 
   2.  นายนิพนธ์  ภิญโญ 
   3.  นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ 
   4.  นายธำรงค์  เจริญกุล  

   ทั้งนี้ คณะกรรมการขอใช้พ้ืนที่ ได้ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาการดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ฯ เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2566  เพื่อหาแนวทางและขอคำปรึกษาเรื่องการจ่ายค่าชดเชยในการปลูกป่าทดแทนฯ และเพื่อวิทยา
เขตตรังได้มีแนวทางในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบผลการดำเนินงานการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส และป่า
คลองไม้ตาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุมฯ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร รอง
อธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้ชี้แจงที่ประชุมฯ เพ่ิมเติมว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยฯ ทราบว่าจะมีการสิ้นสุด
สัญญาการอนุญาตใช้พ้ืนที่ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 นั้น โดยปี พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แจ้งว่ามหาวิทยาลัยฯ มีพ้ืนที่ที่มีการใช้งาน แต่ไม่ได้
มีการขออนุญาต ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวตามสภาพความเป็นจริงนั้น เป็นพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยฯ ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2535 แต่เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตนั้นคลาดเคลื่อนจากที่ใช้จริง เมื่อ อว. มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยฯ ก็
ดำเนินการขออนุญาตไปเมื่อปี พ.ศ. 2563 และในปี พ.ศ. 2564 ก็ได้ขออนุญาตเพ่ิมเติมในกรณีพ้ืนที่ทีจ่ะหมดอายุ 
เพราะฉะนั้นในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตไป 2 ครั้ง ซึ่งบัดนี้การขออนุญาตที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการมา 2 ปี นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตผ่านสำนักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทสจ.) จังหวัดตรัง เป็นจำนวน 6 คำขอ พร้อมเอกสารประกอบเพ่ือขออนุญาตใช้พ้ืนที่ ซึ่งทั้ง 6 คำขอ
ขณะนี้ได้ไปถึงกรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (ทช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่กรมทั้ง 2 ยังไม่
สามารถออกใบอนุญาตได้ เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ป่าชายเลนเด็ดขาด เนื่องจากสภาพ
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ บางส่วนนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลน ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนในปี 
พ.ศ. 2534 และ 2543 ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องได้รับการยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะอนุญาตให้ได้  
โดยทางวิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการทำหนังสือขอให้ทาง อว. ดำเนินการขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีการใช้
พ้ืนที่ป่าชายเลนดังกล่าว แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2556 มติคณะรัฐมนตรีได้ออกมติว่าการใช้พ้ืนที่ในเขตป่านั้น 
จะต้องมีการชดเชยการปลูกป่าด้วย จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวทำให้กรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ได้ออกระเบียบขึ้นมากำหนดค่าใช้จ่ายในการชดเชยดังกล่าว ซ่ึงตอนนี้ทาง อว. ได้มีหนังสือส่งกลับมาแล้ว ให้
สอบถามว่ากระบวนการในการชดเชยดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร ซึ่งจากการ
ประชุมหารือกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาการดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้ง 4 ท่าน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปว่า ให้
ขอยกเว้นค่าชดเชยดังกล่าวด้วย โดยให้เสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับค่าชดเชยไปในคราวเดียวกันกับการ
ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าชายเลน โดยให้เหตุผลว่า พื้นที่ทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยฯ ขออนุญาตใช้นั้น เป็น
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้มาก่อนแล้ว มิได้เป็นโครงการใหม่ และไม่ได้ทำลายทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่
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เป็นพ้ืนที่ที่มีการบุกรุกทำสวนปาล์ม  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็จะดำเนินการต่อไป โดยได้หารือว่า หนังสือที่จะส่งไป อว. 
ครั้งล่าสุด ควรจะร่างหนังสือให้ชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากว่ากระบวนการการขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีนั้น เมื่อ
มหาวิทยาลัยฯ ส่งเรื่องไปที่ อว. แล้ว  อว.จะทำหนังสือส่งไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ เมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งกลับมาที่ อว. จากนั้น อว. ก็จะส่งไปที่สำนัก
เลขานุการคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งทางทีมงานได้วางแผนกันจะทำการร่างหนังสือทุกฉบับให้กับ อว. เพ่ือความสะดวก
ในการดำเนินการต่อไป 
    นายนิพนธ์  ภิญโญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อสังเกตว่า มติคณะรัฐมนตรี ห้าม
ใช้ป่าชายเลน แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ เป็นกรณีที่ได้รับมอบพ้ืนที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535  และหลังจากนั้นใน
ระหว่างที่ใช้พื้นที่อยู่หลายปี ก็มีหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ได้เข้ามาตรวจสอบการใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้ และหลังจากการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่เกี่ยวข้องก็มีการเซ็นรับรอง ว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้พ้ืนที่
ตามที่ได้รับมอบมาจากกรมป่าไม้ เพราะฉะนั้นในกรณีที่มติคณะรัฐมนตรีมาออกทีหลังว่าห้ามใช้พ้ืนที่ป่าชายเลน 
และหากมีการใช้ ให้ชดเชยค่าปลูกป่ากรณีที่เป็นป่าชายเลน ซึ่งจะต้องชดใช้ถึงสิบเท่า ซึ่งน่าจะเป็นมาตรการที่จะ
ห้ามปรามผู้ที่จงใจบุกรุก ถึงได้มีการปรับถึงสิบเท่า แต่ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตโดยชอบ เพียงแต่ว่าการ    
ส่งมอบ การรังวัดมีความคลาดเคลื่อนเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นในการประชุมหารือกับที่ปรึกษาการดำเนินการขอใช้
พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่
ประชุมก็มีมติว่าทางมหาวิทยาลัยฯ ควรจะแจ้งไปยัง อว. เพ่ือขอยกเว้นไม่ใช้มติคณะรัฐมนตรีในการเข้าไปใช้พ้ืนที่ป่า
ชายเลน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้อยู่ก่อน โดยเข้าใจผิด ได้รับมอบมาคลาดเคลื่อน และในส่วนค่าชดเชยก็ขอยกเว้นมติ
คณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน  เพราะหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยฯ  ได้รับมอบพ้ืนที่ที่ให้ดำเนินการ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้
ของบประมาณแผ่นดินไปหลายล้านบาทแล้วในการลงทุน หากว่ากรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(ทช.) ไม่อนุญาตให้ใช้ จะยกเลิก งบประมาณท่ีรัฐบาลอนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ไป จะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

   1. นายธำรงค์  เจริญกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นว่า กรณีผู้ที่ใช้ใหม่ 
หน่วยงานไหนที่ดำเนินการใหม่ ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาในภายหลัง แต่ประเด็นในส่วนของ
มหาวิทยาลัยฯ ยืนยันว่าอยู่ในบริเวณที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตดั้งเดิมของกรมป่าไม้ ฉะนั้นจึงไม่ควรหลง
ประเด็น ตามที่ นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึงนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง คือ 
มหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทั้งนี้ การส่งเรื่องไปยัง อว. ก็ดำเนินการตามระบบไป แต่อาจจะต้องขอความ
อนุเคราะห์ จากนายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อดีตรองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือประสานในการเดินทางไปพบปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือชี้แจงด้วยวาจาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตนได้มีการติดต่อไปยังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ท่านก็เห็นด้วยกับการที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการ ฉะนั้น อาจจะต้องมีการนัดหมายเพ่ือเจรจา
กันอย่างไม่เป็นทางการ เพราะหากรอให้ผ่าน อว. ก็ต้องรอมหาวิทยาลัยอ่ืนเสนอเรื่องด้วย อาจจะทำให้ล่าช้าและ
เสียเวลา อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ก็ดำเนินการคู่ขนานกัน โดยทำหนังสือชี้แจงไปยัง อว. พร้อมทั้งไปเจรจา
อย่างไม่เป็นทางการด้วย   
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   2. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นว่า เรื่องใดที่
ไปถึงระดับสูง ต้องผ่าน อว. จะต้องเป็นการเจรจาระหว่าง อว. กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งในการจะเจรจาหารือกัน ก็ต้องถามความเห็นไปยังปลัดกระทรวง ถามไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และถามไปยังกรมป่าไม้ ซึ่งสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการก็คือไปเข้าพบกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่วนตนจะได้ประสานกับอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ควรจะต้องหารือกับทั้งอธิบดีกรมป่าไม้ 
และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก่อนที่จะไปเข้าพบกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งวันเวลาเหมาะสมที่จะไปเข้าพบ ควรให้เลยช่วงเทศกาลปีใหม่ไปก่อน ทั้งนี้เห็นว่า ในเรื่องเช่นนี้ ทาง 
อว. รอให้มีหลาย ๆ มหาวิทยาลัยก่อน จึงจะนำเสนอไปในคราวเดียวกัน ฉะนั้นโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะเสนอเรื่อง
ไปเพียงมหาวิทยาลัยเดียว คงดำเนินการได้ยาก จึงต้องไปหารือ และประสานเจรจานอกรอบกับปลัด อว. ก่อน ส่วน
ในเบื้องต้นตนจะหาทางเจรจากับอธิบดีทั้ง 2 กรมก่อน  ทั้งนี้ในการร่างหนังสือของมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการ
ปรึกษาทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังก่อน ว่าควรจะร่างไปแนวทางใดจะมีผลในทาง
ปฏิบัติ  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการขอใช้
พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

4.4  รายงานสรุปผลการดำเนินงานสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 ความเป็นมา 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 196-2/2564 เมื่อวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้บริการทาง
วิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ให้สังคมส ามารถ
พึ่งพาตนเอง ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เพิ่ม ขีด
ความสามารถของมหาวิทยาลัยฯ ด้านวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ สามารถบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนากำลังคน ส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสังคม ให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่คล่องตัว เหมาะสม และเอ้ือต่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพต่อมหาวิทยาลัยฯ สังคม ประเทศชาติ โดย
การควบรวม “หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม” “หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา” “คลินิกเทคโนโลยี”  และ “สำนัก
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย” เพ่ือให้การทำงานในการขับเคลื่อนองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบันและอนาคต 
   ในการนี้ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ   

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุมฯ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฯ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ  
ก็พยายามที่จะให้หน่วยงานนำผลงานที่มีอยู่จากงานวิจัย ผลักดันให้ไปสู่การใช้ประโยชน์ และมีการวัด Impact โดย
ในปี พ.ศ. 2567  มหาวิทยาลัยฯ จะให้ทางสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอกดเทคโนโลยี ได้ตั้งงบประมาณ
ให้เลี้ยงตัวเอง เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งต่อไปในการเลี้ยงตัวเอง ในส่วนของงบ
ดำเนินงาน งบค่าจ้างชั่วคราว จะต้องดำเนินการเอง เพราะเป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยฯ คาดหวังในการที่จะ
รวบรวมทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ ซึ่งในอนาคต จะดำเนินการในเรื่องของ Inno Shop ที่มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ 
(Product) โดยไปเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่มีอยู่สามารถท่ีจะจำหน่ายได้ โดยจะดำเนินการ
ในที่พ้ืนที่สงขลาและพ้ืนที่นครศรีธรรมราช เบื้องต้นก่อน เนื่องจากทั้ง 2 พ้ืนที่ จะมีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมาก และจะมี
ส่วนหนึ่งที่จะไปต่อยอดกับคณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการใช้ประโยชน์มากขึ้น 
เพราะในอนาคตการดำเนินงานของสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรจะเลี้ยงตัวเองได้ และ
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ควบคู่ไปด้วย 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรผลักกันให้ผลงานวิจัยออกไปสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยต้องพิจารณาว่างาน

ไหนนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้นด้วย และการดำเนินการเรื่องการตลาด ในบางครั้งหากมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเอง
อาจจะมีปัญหา เพราะมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้มีเครือข่ายที่เข้มแข็งในเรื่องนี้ แต่หากมหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะไป
เชื่อมโยงกับบริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถจะจำหน่ายได้มากขึ้น และตกลงราคากันได้  ก็จะสามารถเพ่ิม
การจำหน่ายได้มากขึ้น และจะมีผลลัพธ์ในเรื่องรายได้ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น 

 2. มหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการในเชิงรุก เพราะจากการรายงานสรุปผล จะเห็นความคืบหน้าปีต่อปี 
ฉะนั้น ต่อไปเพ่ือให้รองรับกับโครงสร้างที่คาดว่ามหาวิทยาลัยฯ จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินงานของสำนัก
การจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรจะต้องเป็นการทำงานเชิงรุก (Proactive) มีเป้าหมายว่า ใน
ระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้าจะทำเรื่องอะไรบ้าง มีการวางแผนจะดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง กับหน่วยงานหรือผู้ที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ไป ซึ่งภายในของมหาวิทยาลัยฯ ก็มีอยู่แล้วในระดับหนึ่ง แต่จะต้อง
วางแผนให้มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกด้วย ในทุกคณะต้องเริ่มดำเนินการเลย แล้วก็มาวางแผนกันว่าจะดำเนินการใน
เรื่องอะไรบ้างในแต่ละคณะ และขณะเดียวกันก็ตั้งดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ไว้ด้วยว่าควรจะต้องดำเนินการได้กี่เรื่อง 

 3. ผลงานของสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และที่
ผ่านมาได้รับทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอบรม
ระดับสูง ในโครงการ Business Acceleration Platform  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการอบรมหลักสูตรที่ 1 ได้
จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการผลักดันงานสู่เอกชน โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ ควรจะมารายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไปอบรมมา  

รองอธิการบดี ชี้แจงเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เนื่องจาก
หลักสูตรนี้ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้พิจารณาบุคคล
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ เข้าร่วมโครงการอบรมระดับสูง Advancing the Business Acceleration in Global 
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Proficiency ในต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ  ได้ส่งผู้บริหารไปเข้าร่วมโครงการ  3 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน  ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว รองผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งได้มีการคัดเลือกมหาวิทยาลัย Reinventing กลุ่ม 2 ไปอบรม และผู้ผ่านหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมินให้ไป Training ที่ต่างประเทศมีเพียงแค่ 38 คน โดยแบ่งเป็นสองหลักสูตร หลักสูตรที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-
21  พฤศจิกายน 2566 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรที่ 2 จำนวน 18 คน กำหนดจัดในช่วงเดือน
มกราคม 2567  ณ ประเทศโซนยุโรป โดยมหาวิทยาลัยที่ผ่านมากกว่าหนึ่งคนต้องแบ่งเป็นสองเส้นทาง ซึ่ง มทร.ศรีวิชัย 
ผ่านทั้ง 3 คน ตามมาตรฐาน ฉะนั้น จึงต้องแบ่งกันไป โดยในหลักสูตรที่ 2 รองศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน  
และรองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว จะไปประเทศโซนยุโรป  จึงเสนอว่า เมื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมเสร็จสิ้น
แล้วทั้ง 2 หลักสูตร จะได้นำข้อสรุปจากทั้งหมดที่ไปอบรมมา เพ่ือนำเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานสำนัก
การจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังเสนอ โดยมอบ
มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะเกษตรศาสตร์  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น  
  ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ดังนี้ 
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  1.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  จากเดิม  นางธันย์นรีย์  
โมราศิลป์  เปลี่ยนเป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวกร  มุกสาน  เนื่องจาก  นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์  ลาออกจากราชการ 
  2.  เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายสุรศักดิ์  ชูทอง  จากเดิม  ตำแหน่งอาจารย์  เปลี่ยนเป็น  
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5 6-10/2566 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง 

ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      
วิทยาเขตตรัง ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
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สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จากเดิม  นางสาวนัฏฐา คเชนทร์ภักดี  เปลี่ยนเป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ 
อังอัจฉะริยะ  เนื่องจาก  นางสาวนัฏฐา คเชนทร์ภักดี  เตรียมย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจำหลักสูตรอื่น  และขอย้ายลำดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ เป็นลำดับที่ ๕    
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5 6-10/2566 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 233-
11/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วาระที่ 7.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว  

ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เสนอวาระการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 233-11/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  วาระที่ 
7.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ พัฒนา
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ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และรับรอง
มติที่ประชุม นั้น 
 เนื่องด้วยในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2566 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จากการรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการฯ ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2566 วาระที่ 5.3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดย
กรรมการสภาวิชาการมีข้อทักท้วงว่าชื่อหลักสูตรไม่ถูกต้อง ซึ่งชื่อหลักสูตรที่ถูกต้อง คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไป ด้วยความ
เรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขอแก้ไขข้อความในมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 233-11/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วาระที่ 7.9 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดังนี้ 

 จากเดิม  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  
 เปลี่ยนเป็น 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 233-11/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  วาระที่ 7.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) วิทยาลัยการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     เห็นชอบแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 233-11/2566 เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  วาระที่ 
7.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนา
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
จำนวน 2 ราย 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
รวบรวมรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕66 จำนวน 
2 ราย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2566 ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมครั ้งที ่ 9/2566 เมื ่อวันที ่ 4 ธันวาคม 2566 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 56 -10/2566 เมื ่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1       
ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
บริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
บริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
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เทคโนโลยีทางด้านสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คาดว่าผลที่ได้จะทำ
ให้การเรียนการสอนมีการพัฒนา และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญในการจัดการโรงแรมและบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน มีจิตบริการ 
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมในงานบริการระดับสากล รองรับความต้องการในงานด้านอุตสาหกรรมการบริการ และ
สถานประกอบการต่าง ๆ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาการกับทักษะทางวิชาชีพ สู่การ
เป็นผู้ประกอบการ และการทำงานได้ เพ่ือให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕66 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕66 ซึ ่งที ่ประชุมมีมติให้วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
  บัดนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 56–10/2566 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดให้มีเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ มีความ
เข้มแข็งและสามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นั้น 
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 คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  
7/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 10.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้ “จัดทำกฎบัตรของ
คณะกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”  
 ทั้งนี้ ร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดังกล่าว ได้มีการ
ทบทวนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การ
จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  แล้ว โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่อย่างใด  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (17) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า “ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ” และข้อ 10.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณารายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)  

ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดให้มีเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ มีความ
เข้มแข็งและสามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นั้น  
  คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 
2566) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
ศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 10.9 ซึ่งกำหนดให้ “รายงาน
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ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทันที”  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณารายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 
2566)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่ งบัญญัติว่า “ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 10.9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุม  
  1. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่าในรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ซึ่งมีทั้งหมด 8 ข้อ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเน้นในข้อ 2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแล้วพบว่ามี
ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในทุก ๆ ปี จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงใน
เรื่องที่ยังเป็นข้อตรวจพบเดิม ๆ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา เพ่ือสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดข้อตรวจพบนั้น และกำหนดกิจกรรมการควบคุมต่อไป และข้อ 3 สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงาน
การเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งในข้อนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ก็ได้เชิญมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง ติดตาม ซึ่งก็ยังการดำเนินการที่ค้าง ๆ อยู่ เช่น ลูกหนี้ในข้อ 3.2 (1) (2) (3) (4) ซึ่ง
รายงานเข้ามาจากข้อมูลที่มีอยู่  แต่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลเพ่ิมเติมอีก ในวันนี้ที่นำเสนอ ทาง
มหาวิทยาลัยฯ  ก็คงจะขอทบทวน เพราะฉะนั้นในข้อ 3  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสงขลา ที่ตรวจสอบพบก็ยังมีอีกหลาย ๆ เรื่องที่ยังค้างอยู่ ส่วนที่แก้ไขไปได้ก็มีมากแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หาก
มีโอกาส ก็ควรเร่งดำเนินการแก้ไขที่ยังเหลืออยู่ให้ได้มากท่ีสุด เพราะจะเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ 
ด้วย และในข้อ 4.1.1 และ 4.1.2 นั้น เป็นเรื่องเดียวกัน ที่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จะนำ
กลับไปทบทวน และคงมีรายละเอียดเพ่ิมเติม และในข้อ 4.3 การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ซึ่งมีถึง 191 รายการ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว 
จำนวน 177 รายการ แต่ยังค้างอยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่ได้ดำเนินการ 14 รายการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ  ก็
สามารถดำเนินการไปได้มากแล้ว แต่ยังมีข้อปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจะต้องฝากให้มหาวิทยาลัยฯ เร่งดำเนินการ
กำกับ ติดตามให้มีการดำเนินการ ช่วยดูปัญหาการควบคุม การตรวจสอบ ติดตามให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมให้หมด 
เพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการประเมินความเสี่ยงสูงมากอยู่ 7 หน่วยงาน แต่ด้วย
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อัตรากำลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทำได้แค่ 3 หน่วยงาน ฉะนั้นจะต้องทดไปอีกปี แต่หากสามารถที่จะเกลี่ย
อัตรากำลัง หรือมีวิธีการอ่ืนใดที่จะมาช่วยในเรื่องนี้ ก็จะได้ลดความเสี่ยงลงไปด้วย  

  ทั้งนี้ เรื่องสำคัญที่สุด ณ ขณะนี้คือต้องพยายามเร่งรัดและติดตาม คือการที่สำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสงขลา เข้ามาตรวจ แล้วชี้ประเด็นซ้ำ ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมองตรงนี้ว่าปัญหาคืออะไร ต้องตั้ง
คณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ใช่ในปีนี้และปีหน้าก็ซ้ำเรื่องเดิม ต้องเร่งแก้ไข และในประเด็นที่มีการ
รายงานมาซ้ำ ๆ ต้องรีบแก้ไขให้ได้มากที่สุด และทำความเข้าใจกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา เพราะหาก
ไม่ดำเนินการอะไรเลย เรื่องเดิมที่มีการตั้งข้อสังเกตมาแล้วในปีผ่านมา แล้วมาตั้งข้อสังเกตในปีนี้อีก หากปีหน้าจะ
เข้าตรวจอีกแล้วยังไม่มีการแก้ไข จะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  และความเชื่อถือต่าง ๆ ที่จะ
ตามมา  

 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ชี้แจงที่ประชุมฯ เพ่ิมเติมว่า ในส่วนของ
ข้อมูลตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้กล่าวถึงนั้น ในส่วน
รายละเอียดต่าง ๆ มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้กำชับกับทางกองคลังและรองอธิการบดีที่รับผิดชอบเข้าไปดำเนินการ ซึ่ง ณ 
ปัจจุบัน ก็ได้มีการดำเนินการไปพอสมควรจากที่ตรวจสอบ ส่วนในเรื่องการสอบทาน เช่น เรื่องของลูกหนี้โรงแรม
ราชมังคลา พาวีลเลี่ยน บีช รีสอร์ท และลูกหนี้บริษัทเชฟร่อน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ก็ได้เชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานทรัพย์สิน กองคลัง มาดูข้อมูลร่วมกัน ซึ่งคิดว่าในหลักการบางอย่างอาจจะต้อง
ทบทวนใหม่ เพราะว่าในเรื่องของค่าปรับหรือในเรื่องของลูกหนี้ค้างชำระเหล่านี้ อาจจะต้องมาดูว่าในตัวสัญญาใน
เชิงกฎหมายจริง ๆ มีผลตั้งแต่วันที่ใดถึงวันที่ใด ก็จะได้หาทางออกร่วมกัน ในส่วนของค่าปรับที่เกิดขึ้น เนื่องจากว่า
เป็นเรื่องของระยะเวลาที่เนิ่นนานมา คงต้องไปดูในรายละเอียดว่าค่าปรับที่เกิดขึ้นแท้จริงคือเท่าใด ซึ่งในรายละเอียด
อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนในเรื่องของการตีความ แต่หากมองในเรื่องของการเสียประโยชน์หรือไม่นั้น 
มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้เสียประโยชน์ตรงนี้  

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในประเด็นที่อธิการบดีได้นำ
เรียน เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน งานทรัพย์สิน งานบริหาร และนิติกร ได้ทบทวนตัวเลขว่าสุทธิแล้วเหลืออยู่เท่าไหร่ เพ่ือให้เห็นภาพ
ชัด ๆ เพราะ ณ วันนี้เท่าที่เห็นตัวเลขก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่บางหน่วย ดังนั้น เพ่ือความชัดเจนในเรื่องของลูกหนี้
ค้างชำระโรงแรมราชมังคลา พาวีลเลี่ยน บีช รีสอร์ท และลูกหนี้บริษัทเชฟร่อน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 
ประเด็นนี้จึงขอนำกลับไปทบทวนอีกครั้ง  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าในเรื่องลูกหนี้ที่ค้างมานาน และเป็น

จำนวนเงินที่สูงนั้น ก็ควรนำเรื่องดังกล่าวไปทบทวน เพราะตัวเลขอาจจะยังไม่ชัดเจน ต้องนิ่งและต้องให้ชัดเจน ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว จะดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้น มหาวิทยาลัยฯ ก็ควรจะมีนโยบายในการที่จะ
จัดการให้เรียบร้อย ให้เสร็จสิ้น มิเช่นนั้นก็จะเป็นปัญหาค้างอยู่เรื่อย หรือไม่ก็ควรชี้แจงให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดสงขลารับทราบเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไร เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการทุจริตแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องของ
การดำเนินการในเรื่องค่าปรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องเร่งหาทางออกให้เร็วที่สุด โดยนำไปทบทวนใหม่และดำเนินการ
ให้มีความชัดเจนไปต่อไป 

 
   



๓๓ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ประจำปี พ.ศ. 2567 

 ความเป็นมา 
ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำกำหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยได้กำหนดประชุมในวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้าย
ของเดือน ดังกำหนดการต่อไปนี้ 

ครั้งที่ วันที่ เดือน พ.ศ. สถานที่ประชุม 
235-1/2567 25 มกราคม 2567 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
236-2/2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ /ระบบการประชุมออนไลน์ 
237-3/2567 28 มีนาคม 2567 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
238-4/2567 25 เมษายน 2567 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ /ระบบการประชุมออนไลน์ 
239-5/2567 30 พฤษภาคม 2567 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์  
240-6/2567 27 มิถุนายน 2567 มทร.ศรีวิชัย รัตภูมิ /ระบบการประชุมออนไลน์ 
241-7/2567 25 กรกฎาคม 2567 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
242-8/2567 29 สิงหาคม 2567 มทร.ศรีวิชัย ตรัง /ระบบการประชุมออนไลน์    
243-9/2567 26 กันยายน 2567 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
244-10/2567 31 ตุลาคม 2567 มทร.ศรีวิชัย ขนอม /ระบบการประชุมออนไลน์ 
245-11/2567 28 พฤศจิกายน 2567 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 
246-12/2567 26 ธันวาคม 2567 มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี ้ จึงเห ็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

กำหนดการประชุมดังกล่าวข้างต้น 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งที่ประชุมฯ เพ่ิมเติมว่า สถานที่ในการจัดประชุม นั้น สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม ทั้งนี้ กำหนดการประชุมฯ ในเดือนมกราคม 2566 ฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



๓๔ 
 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) เนื่องจาก วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จะมีการจัดงานทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ 
ประจำปี 2567  ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567  โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 26 มกราคม 2567 
จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจำปี พ.ศ. 2567  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ความเป็นมา  
  ตามที่ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พ้นจากตำแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตาม
ความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตาม
คำสั่งที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และคำสั่งที่ ๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น 
  ทั้งนี้ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕5๖ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๖๖  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย
การลงคะแนนลับ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑0) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติ คุณ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”    

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

การดำเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากรายชื่อที่

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ  โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรง
ตำแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามความในข้อ 10 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบด ีพ.ศ. 2556 

 โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี 



๓๕ 
 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

 ผลการดำเนินการ 
 ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี 

 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบัน
ว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ  มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จำนวน 29 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 29 คน และ
ในการพิจารณาวาระนี้  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
เร่งด่วน จำนวน  2 คน ได้แก่ นายชุมพล  เที่ยงธรรม  และนายสาธิต  พุทธชัยยงค์  จึงเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 
27 คน  จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้ 
 สมควรให้ดำรงตำแหน่ง 26   คะแนน 
 ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง   - คะแนน 
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน               1 คะแนน 

 จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี  ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึง
เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา     
มุณีศรี ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 21  ธันวาคม  2566  เป็นต้นไป  และ
รับรองมติที่ประชุม   

 
7.7  ลับ 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 
  - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑4.40 น. 
 
 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
        รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


